

Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC/HĐQT/2025

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01 – 31/12/2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 3 999 0111 Fax: (028) 3 847 9882

Email: lotushcm@hoasengroup.vn

- Vốn điều lệ: 6.209.823.090.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn hai trăm lẻ chín tỷ tám trăm hai mươi ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

- Mã chứng khoán: HSG

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 18/03/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) đã tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2023 – 2024 tại Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2024	18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024. - Thông qua a) Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2023 – 2024, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. - Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023. - Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024. - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn. - Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán về công tác kiểm toán nội bộ; công tác giám sát hoạt động của HĐQT; công tác phê duyệt, giám sát giao dịch với các bên có liên quan đã thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; và Định hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán, bao gồm kế hoạch phê duyệt, giám sát các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029. - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của Công ty và các công ty con trong NĐTC 2023 – 2024 trong số 04 (bốn) công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam. - Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mạng sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT Độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	18/03/2024	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành (“ <i>Phó Chủ tịch HĐQT</i> ”)	18/03/2024	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Không điều hành	18/03/2024	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	18/03/2024	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	18/03/2024	
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	18/03/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Phước Vũ	66	93%	Đi công tác
2	Ông Trần Ngọc Chu	71	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	71	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	71	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	71	100%	
6	Ông Đinh Viết Duy	71	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định phân cấp/phân quyền, thông qua các buổi làm việc trực tiếp giữa HĐQT/Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo giám sát tình hình thực hiện những nội dung chỉ đạo của HĐQT/Thành viên HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của Hội đồng Quản trị.

HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến định hướng đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Trên cơ sở đó, HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, HĐQT cử các thành viên điều hành tham gia Ban Điều hành để lãnh đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các chủ trương, kế hoạch SXKD do HĐQT và ĐHCĐ thông qua.

Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số Cán bộ quản lý chủ chốt đều tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT còn xem xét, cho ý kiến bằng văn bản đối với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc cũng tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về các nội dung sau:

- Chỉ đạo các chủ trương liên quan đến hoạt động SXKD một cách linh hoạt trước tình hình biến động khó lường của thị trường.

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường hiệu quả SXKD thông qua chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện và chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn (tôn - thép, nhựa, Hoa Sen Home).

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật

- Chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên/năm.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành, bao gồm: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ;...

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đồng thời, các chủ trương, chỉ đạo do HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT để tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành. Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT phù hợp với nguyên tắc về quản trị công ty đại chúng theo thông lệ tốt nhất, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.

Ngoài ra, HĐQT còn thành lập các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT để tham mưu, hỗ trợ, giúp việc cho các Ủy ban trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ đã được HĐQT giao phó. Các Ban chuyên trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế Tổ chức & Hoạt động của từng Ban.

Chi tiết về các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Ủy ban	Ban chuyên trách	Chức năng, nhiệm vụ
1	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển <i>(Ban Chiến lược – Phát triển)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các chiến lược, định hướng đầu tư và phát triển Tập đoàn của HĐQT. - Nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện phương án, lộ trình triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa các mảng SXKD của Tập đoàn (thép – nhựa – kinh doanh phân phối VLXD & nội thất Hoa Sen Home,...). - Nghiên cứu, xúc tiến và triển khai đầu tư mở rộng ngành, nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. - Giám sát việc thực thi các chiến lược phát triển của Tập đoàn như: Chiến lược phát triển Hoa Sen Home; Các dự án đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.
2	Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng <i>(Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng)</i>	Ban Tái cấu trúc & Quản trị nguồn lực <i>(Ban Tái cấu trúc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ. - Giám sát và tham mưu cho HĐQT trong việc triển khai các chủ trương liên quan đến hoạt động tái cấu trúc Tập đoàn. - Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hệ thống quản trị nội bộ của Công ty. - Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các ứng viên HĐQT. - Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT. - Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc diện quản lý của HĐQT. - Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác của các chức danh trực thuộc HĐQT. - Xem xét, kiến nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành cũng như tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi cho toàn thể CBCNV Tập đoàn. - Xem xét, kiến nghị các phương án phát triển nhân sự của Tập đoàn.

Stt	Ủy ban	Ban chuyên trách	Chức năng, nhiệm vụ
3	Ủy ban Kiểm toán	Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính, công bố chính thức liên quan đến tình hình và kết quả tài chính của Công ty. - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. - Xem xét, phê duyệt và theo dõi, rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. - Giám sát chức năng kiểm toán của Công ty. - Kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt. - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
4	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. - Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn, phát hành cổ phiếu cổ phần của Công ty.

Cơ cấu, thành phần nhân sự của các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT như sau:

Stt	Ủy ban/ Ban chuyên trách	Thành viên	Chức vụ
1	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Chủ tịch Ủy ban
	Ban Chiến lược – Phát triển	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Ban triển khai

Stt	Ủy ban/ Ban chuyên trách	Thành viên	Chức vụ
2	Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Chủ tịch Ủy ban
		Ông BUI THANH TÂM Phụ trách Quản trị Công ty	Thành viên Triển khai
	Ban Tái cấu trúc	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Ban điều phối
		Ông BUI THANH TÂM Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban Thường trực – Triển khai
3	Ủy ban Kiểm toán	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông ĐINH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên Ủy ban
	Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Khối Kiểm soát nội bộ Tập đoàn	Phó Ban
		Bà ĐÔNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Khối Kiểm soát nội bộ Tập đoàn	Thành viên
4	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Ông ĐINH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên Ủy ban

Các Ủy ban trực thuộc HĐQT là những đơn vị trực tiếp đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn trên cơ sở ý kiến, tham mưu, đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn; đồng thời thay mặt HĐQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2024, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Ủy ban	Kết quả hoạt động
Ủy ban Phát triển chiến lược	<p>Trong năm vừa qua, Ủy ban Phát triển chiến lược, với vai trò then chốt trong việc định hình, hoạch định và thúc đẩy các chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, đã đề xuất các ý tưởng và dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và đổi mới. Các hoạt động của Ủy ban không chỉ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả vận hành các mảng SXKD truyền thống mà còn tìm kiếm, đề xuất những lĩnh vực đầu tư chiến lược mới, giúp định hướng phát triển dài hạn cho Tập đoàn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục theo dõi và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương về tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị, chuyên môn hóa các mảng SXKD của Tập đoàn để có hướng tham mưu, đề xuất phù hợp cho HĐQT. Cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Đưa ra nhận định về tình hình diễn biến thị trường và đề xuất tạm thời chưa tiến hành chuyên môn hóa đối với mảng tôn thép do điều kiện chưa thuận lợi; + Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home, hoàn thiện hệ thống tổng kho trên cả nước; song song với việc đánh giá, hoàn thiện các giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh, cửa hàng thuộc hệ thống nhằm chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện để xúc tiến chuyên môn hóa mảng kinh doanh phân phối VLXD & nội thất Hoa Sen Home trong các NĐTC sau, khi tình hình thuận lợi. - Nghiên cứu, hoàn thiện, tổ chức triển khai các dự án, phương án cải tiến, đổi mới kỹ thuật đối với dây chuyền, máy móc thiết bị và công nghệ thuộc các mảng SXKD truyền thống nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành của toàn hệ thống. - Nghiên cứu, đề xuất HĐQT xúc tiến lập đề xuất đầu tư để phát triển các dự án có tiềm năng mà xét thấy Tập đoàn đã có sẵn những điều kiện thuận lợi và cơ sở vững chắc để thực hiện. - Xem xét, kiến nghị HĐQT thông qua chủ trương về định hướng xử lý đối với các dự án đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là các dự án triển khai dang dở, không còn nhu cầu triển khai hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế.
Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng	<p>Trong bối cảnh Tập đoàn không ngừng mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động, Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc, tối ưu hóa mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động của Ủy ban không chỉ hướng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn mà còn đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho toàn thể CBCNV, góp phần xây dựng một hệ thống quản trị tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với những chuẩn mực tốt nhất về quản trị công ty đại chúng.</p>

Ủy ban	Kết quả hoạt động
	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá để cập nhật, hoàn thiện mô hình quản trị, hoạt động, cơ cấu tổ chức của Tập đoàn theo hướng ngày càng tinh gọn và hiệu quả. Ngoài ra, công tác này của Ủy ban còn hướng đến mục tiêu làm sao cho phù hợp nhất với sự thay đổi trong chiến lược hoặc hỗ trợ tốt nhất cho chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa các mảng SXKD của Tập đoàn. - Thường xuyên quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả hệ thống quản trị – điều hành của Tập đoàn. Đặc biệt là công tác quản lý và đánh giá đối với các nhóm chức danh quan trọng như: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các CBQL từ cấp trung cao trở lên. - Giám sát và đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn. Thường xuyên đưa ra chủ trương, chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho đến kỹ năng sống, kỹ năng quản lý, khuyến khích tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi về chuyên môn. - Xây dựng phương án, kiến nghị HĐQT thông qua các chủ trương liên quan đến công tác tối ưu hóa, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm cải thiện lợi nhuận, đảm bảo sự ổn định của Tập đoàn. - Tổ chức xây dựng và kiến nghị HĐQT thông qua các chủ trương liên quan đến công tác chăm lo đời sống, an sinh, sức khỏe cho CBCNV; chính sách phúc lợi, hỗ trợ cho đời sống của CBCNV; áp dụng chính sách thu nhập trên cơ sở đánh giá công bằng, khách quan, khoa học, phản ánh chính xác hiệu quả công việc của từng CBCNV; giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV Tập đoàn.
Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	<p>Trong năm vừa qua, Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông đã chủ động triển khai các công việc trọng yếu nhằm đảm bảo tính minh bạch tài chính, quản lý hiệu quả các nguồn lực và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cổ đông. Những nỗ lực này đã góp phần củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và đối tác tài chính, đồng thời đảm bảo sự vận hành ổn định của Tập đoàn trong bối cảnh thị trường đầy biến động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị HĐQT xem xét, thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023 để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định. - Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp các thắc mắc, vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm; hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký. - Đàm phán, làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đối với hạn mức tín dụng tại các ngân hàng. - Xem xét, đề xuất, tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các công ty con, nhà máy và dự án đang triển khai.

Ủy ban	Kết quả hoạt động
	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất HĐQT xem xét, thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt nhằm gắn kết lợi ích của CBNV với lợi ích Tập đoàn; khích lệ, tăng động lực làm việc, cống hiến đối với đội ngũ CBNV thuộc Tập đoàn.
Ủy ban Kiểm toán	<p>Trong năm vừa qua, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các chức năng quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ trong hoạt động tài chính của Tập đoàn. Với vai trò giám sát và thẩm định, Ủy ban không chỉ đảm bảo tính chính xác của các báo cáo tài chính mà còn đánh giá chặt chẽ các giao dịch liên quan, góp phần củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó tăng cường sự tin cậy và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức đánh giá, khảo sát, thẩm định giá trị của các tài sản mục tiêu mà Công ty dự định nhận chuyển nhượng. - Triển khai công tác rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn. - Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Tập đoàn và các công ty con. - Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán. - Xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong năm 2024. - Giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm toán nội bộ. - Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để thống nhất phạm vi kiểm toán và các nội dung trong Báo cáo tài chính. - Đề xuất HĐQT xem xét, thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của Công ty và các công ty con trong NĐTC 2023 – 2024.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/HĐQT/2024	08/01/2024	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định vay vốn và sử dụng tài sản để bảo đảm cho khoản vay tại VietinBank	100%
2	02/NQ/HĐQT/2024	12/01/2024	Thông qua tỷ lệ trích lập chính thức của các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023	100%
3	02A/NQ/HĐQT/2024	31/01/2024	Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT CTCP Nhựa Hoa Sen	100%
4	03/NQ/HĐQT/2024	20/02/2024	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 02/2024	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	04/NQ/HĐQT/2024	24/02/2024	Giới thiệu bổ sung ứng viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 phục vụ công tác bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024	100%
6	05/NQ/HĐQT/2024	28/02/2024	Thông qua nội dung các Tờ trình ĐHĐCĐ và bổ sung Chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024	100%
7	06/NQ/HĐQT/2024	01/03/2024	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
8	01A/NQ/HĐQT/2024-2029	18/03/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	100%
9	01B/NQ/HĐQT/2024-2029	18/03/2024	Thông qua phương án sắp xếp nhân sự đối với các chức danh thuộc Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT	100%
10	07/NQ/HĐQT/2024	18/03/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV	100%
11	08/NQ/HĐQT/2024	19/03/2024	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024	100%
12	09/NQ/HĐQT/2024	29/03/2024	Thông qua chủ trương về việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hoa Sen	100%
13	10/NQ/HĐQT/2024	01/04/2024	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
14	10A/NQ/HĐQT/2024	10/04/2024	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 04/2024	100%
15	11/NQ/HĐQT/2024	11/04/2024	Chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023 bằng tiền mặt	100%
16	12/NQ/HĐQT/2024	12/04/2024	Thôi nhiệm và bổ nhiệm chính thức Cán bộ Quản trị – Điều hành cấp cao thuộc Tập đoàn	100%
17	13/NQ/HĐQT/2024	12/04/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng – ngân hàng	100%
18	13A/NQ/HĐQT/2024	12/04/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh	100%
19	14/NQ/HĐQT/2024	29/04/2024	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
20	15/NQ/HĐQT/2024	07/05/2024	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Yên Bái	100%
21	15A/NQ/HĐQT/2024	10/05/2024	Vay vốn và thế chấp tại VietinBank – Chi nhánh KCN Bình Dương	100%
22	16/NQ/HĐQT/2024	14/05/2024	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Bình Dương	100%
23	17/NQ/HĐQT/2024	17/05/2024	Thông qua chủ trương liên quan đến xúc tiến đầu tư một số dự án tại Đồng Nai	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	17A/NQ/HĐQT/2024	21/05/2024	Thay đổi người đứng đầu Tổng kho Tây Nguyên	100%
25	18/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển dự án với người có liên quan	100%
26	19/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Thông qua một số chủ trương liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của Tập đoàn	100%
27	20/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Bổ nhiệm Cán bộ Quản trị – Điều hành cấp cao thuộc Tập đoàn	100%
28	21/NQ/HĐQT/2024	01/06/2024	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
29	22/NQ/HĐQT/2024	04/06/2024	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Điện Biên	100%
30	23/NQ/HĐQT/2024	11/06/2024	Thông qua phương án mở rộng quỹ đất để xúc tiến các dự án tại Đồng Nai	100%
31	24/NQ/HĐQT/2024	01/07/2024	Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh số 2 tại Yên Khánh – Ninh Bình	100%
32	25/NQ/HĐQT/2024	06/07/2024	Thông qua các nội dung liên quan đến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, cơ cấu chức danh của các đơn vị thuộc Văn phòng Tập đoàn và Điều chỉnh nội dung phân công, phân nhiệm một số chức danh Quản trị – Điều hành cấp cao	100%
33	26/NQ/HĐQT/2024	10/07/2024	Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn	100%
34	27/NQ/HĐQT/2024	19/07/2024	Phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để xúc tiến giao dịch chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai	100%
35	28/NQ/HĐQT/2024	31/07/2024	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 26/NQ/HĐQT/2024 ngày 10/07/2024 về việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP	100%
36	28A/NQ/HĐQT/2024	07/08/2024	Chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của CTCP Nhựa Hoa Sen tại VietinBank – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu	100%
37	29/NQ/HĐQT/2024	09/08/2024	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT/2024 ngày 31/07/2024 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP 2024 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT/2024)	100%
38	30/NQ/HĐQT/2024	14/08/2024	Vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện thực hiện các thủ tục liên quan tại Vietcombank – Chi nhánh Nam Bình Dương	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39	31/NQ/HĐQT/2024	31/08/2024	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
40	32/NQ/HĐQT/2024	12/09/2024	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 09/2024	100%
41	33/NQ/HĐQT/2024	16/09/2024	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An” của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	100%
42	33A/NQ/HĐQT/2024	18/09/2024	Thông qua chủ trương xúc tiến nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất, nhà xưởng và tài sản gắn liền với đất tại 01 dự án thuộc Khu công nghiệp Hòa Cẩm – Đà Nẵng	100%
43	34/NQ/HĐQT/2024	27/09/2024	Thành lập Địa điểm kinh doanh Tổng kho Bình Định	100%
44	35/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua các giao dịch với người có liên quan đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024 và phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025.	100%
45	35A/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua chủ trương chia toàn bộ, chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NĐTC 2023 – 2024 của các công ty con trực thuộc Công ty	100%
46	35B/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua mức trích lập chính thức các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024	100%
47	36/NQ/HĐQT/2024	08/10/2024	Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết	100%
48	37/NQ/HĐQT/2024	10/10/2024	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn	100%
49	38/NQ/HĐQT/2024	11/10/2024	Điều chỉnh dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy ống thép Hoa Sen Bình Định” và dự án “Nhà máy ống nhựa Hoa Sen Bình Định”	100%
50	39/NQ/HĐQT/2024	11/10/2024	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái”	100%
51	40/NQ/HĐQT/2024	14/10/2024	Đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng và cử người đại diện thực hiện các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
52	41/NQ/HĐQT/2024	18/10/2024	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Hà Nam” do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam làm Chủ đầu tư	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	42/NQ/HĐQT/2024	21/10/2024	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TPBank	100%
54	42A/NQ/HĐQT/2024	21/10/2024	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Dự án Nhà máy gia công cơ khí SMC Đà Nẵng (KCN Hòa Cầm – Đà Nẵng)	100%
55	43/NQ/HĐQT/2024	22/10/2024	Thông qua chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy ống thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định	100%
56	44/NQ/HĐQT/2024	23/10/2024	Thay đổi người đứng đầu Tổng kho Miền Tây	100%
57	45/NQ/HĐQT/2024	25/10/2024	Phê duyệt phương án đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng của Dự án Nhà máy gia công cơ khí SMC Đà Nẵng	100%
58	46/NQ/HĐQT/2024	28/10/2024	Thành lập Chi nhánh trực thuộc Công ty tại Đà Nẵng và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh	100%
59	46A/NQ/HĐQT/2024	01/11/2024	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
60	47/NQ/HĐQT/2024	05/11/2024	Thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại TP. Quảng Châu, Trung Quốc	100%
61	48/NQ/HĐQT/2024	05/11/2024	Thành lập địa điểm kinh doanh – Tổng kho Hà Nam và bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh	100%
62	49/NQ/HĐQT/2024	09/11/2024	Thông qua chủ trương ban hành các văn bản cam kết hỗ trợ tài chính nhằm chứng minh năng lực tài chính của các công ty con có đề xuất dự án đầu tư	100%
63	50/NQ/HĐQT/2024	19/11/2024	Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 11/2024	100%
64	51/NQ/HĐQT/2024	22/11/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025	100%
65	52/NQ/HĐQT/2024	22/11/2024	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	100%
66	53/NQ/HĐQT/2024	03/12/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm” tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	100%
67	54/NQ/HĐQT/2024	03/12/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm” tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
68	55/NQ/HĐQT/2024	10/12/2024	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
69	55A/NQ/HĐQT/2024	16/12/2024	Thông qua chủ trương tái tục hiệu lực của các Văn bản phân cấp, ủy quyền cho một số chức danh Lãnh đạo, Quản trị – Điều hành thuộc Tập đoàn	100%
70	56/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025	100%
71	57/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng – ngân hàng	100%
72	57A/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh	100%
73	57B/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay tại VietinBank	100%
74	58/NQ/HĐQT/2024	19/12/2024	Sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại HDBank	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Luân	Chủ tịch Ủy ban	18/03/2024	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
2	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Ủy ban	18/03/2024	Thạc sĩ Quản trị dự án, Kỹ sư xây dựng
3	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên Ủy ban	18/03/2024	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ y khoa

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Luân	5	100%	100%	
2	Ông Lý Văn Xuân	5	100%	100%	
3	Ông Đinh Viết Duy	5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2024, nhằm thực hiện chức năng được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- Khảo sát, đánh giá, thẩm định giá trị của các tài sản mục tiêu mà Công ty dự định nhận chuyển nhượng.
- Tham vấn cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tài chính.
- Theo dõi, đánh giá hoạt động của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.
- Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; Giám sát việc ghi chép, quản lý, lưu trữ chứng từ/sổ kế toán.
- Giám sát, theo dõi và đảm bảo các giao dịch với người có liên quan tuân thủ đúng quy định pháp luật và Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá/hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho Công ty.
- Duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp tham gia giám sát, kiểm tra chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ủy ban Kiểm toán nhận định hoạt động của HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn; Ban Tổng Giám đốc duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban theo quy định.

Ủy ban Kiểm toán đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, xem xét tình hình quản trị, tình hình hoạt động SXKD, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn, đưa ra các khuyến nghị để tham vấn, hỗ trợ HĐQT đưa ra quyết định, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Tập đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán; thực hiện giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho UBKT kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán

5.1. Kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn

Trong năm 2024, nhằm thực hiện chức năng được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau: (i) Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; (ii) Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

HĐQT đã đưa ra kết luận về tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn trong năm 2024, cụ thể như sau:

❖ Về tình hình tài chính:

HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong năm 2024 tốt và minh bạch, cụ thể:

- Tập đoàn tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính – kế toán.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và giấy báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.
- Tập đoàn đã nỗ lực trong công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam.

❖ Về Báo cáo tài chính:

- Thông tin trong các báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm của Tập đoàn (bao gồm các báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban Tổng Giám đốc duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Các báo cáo đều được Ban Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ. Kết quả kiểm tra thực tế cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam) đã cho thấy tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen đang ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

5.2. Báo cáo hoạt động kiểm soát Chi nhánh/Cửa hàng và các Đơn vị kinh doanh

- Trong năm 2024, Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ/Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện kiểm tra/kiểm toán các chi nhánh/cửa hàng (“Cửa hàng”) và các đơn vị kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời sai phạm và thực hiện chế tài theo quy định.

- Tập trung rà soát chi phí phát sinh tại các Cửa hàng Hoa Sen Home, đảm bảo đúng thực tế phát sinh.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc xử lý hàng kém phẩm chất, hàng giảm cấp tại các Cửa hàng.

- Kiểm soát chặt chẽ, đồng bộ sản phẩm thương mại từ khâu nhận hàng, nghiệm thu, lưu kho, bảo quản đến bán hàng hoá và thanh toán cho nhà cung cấp.

- Thăm định năng lực khách hàng mới, thăm định công nợ để phát hiện kịp thời các công nợ có rủi ro.

- Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ và Phòng Kiểm soát nội bộ đã phối hợp thực hiện công tác kiểm kê thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm, đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn được thực hiện minh bạch và thông suốt.

5.3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan

Trong năm 2024, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật. Chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với người có liên quan. Đối với những giao dịch được đánh giá là quan trọng, HĐQT đã tổ chức cuộc họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật và Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Trong năm 2024, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với người có liên quan của Công ty. Các chủ trương cũng đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển dự án giữa CTCP Tập đoàn Hoa Sen với Người có liên quan.
2	35/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024 và phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025.

5.4. Đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ và dịch vụ kiểm toán độc lập

❖ Môi trường kiểm soát nội bộ chặt chẽ

Tập đoàn Hoa Sen hiện đang duy trì một khuôn khổ kiểm soát nội bộ hiệu quả như sau:

- Hoạt động kiểm tra/kiểm soát và đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, được theo dõi và giám sát liên tục nhằm kịp thời ứng phó với các rủi ro mới phát sinh.
- Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng kịp thời, phù hợp và nhất quán với quan điểm quản trị của Tập đoàn.
- Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi Đơn vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tốt và ghi nhận những chuyển biến tích cực theo thời gian.
- Thông qua Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT đã nhận diện được các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh có khả năng rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

❖ Môi trường kiểm toán minh bạch

- Tập đoàn luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các đơn vị kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước.
- Kiểm toán nội bộ hoạt động dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất và chuẩn mực của quốc tế, đồng thời phù hợp với các hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.
- Sự phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trong quản lý đã giúp kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò của mình.
- Kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ thay vì chỉ thực hiện kiểm toán, đánh giá thuần túy.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ được hoàn thành tốt trong phạm vi nguồn lực.
- Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị đồng thuận, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc thông qua các kế hoạch khắc phục và được kiểm toán nội bộ theo dõi sát sao.
- Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán được giao, góp phần cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động.

❖ **Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**

- Ủy ban Kiểm toán thực hiện theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Ủy ban đã trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập của Tập đoàn là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam để làm rõ các vấn đề phát sinh và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập, đồng thời kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.

- Quá trình kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập được đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tập đoàn Hoa Sen, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

- Công ty kiểm toán đã hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của Báo cáo tài chính mà Tập đoàn đã cung cấp.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Trần Ngọc Chu Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành; Phó Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT; Phó Ban các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT; Chủ tịch/Chủ tịch HĐQT công ty con	10/05/1962	Cử nhân Tài chính Kế toán	18/03/2024
2	Ông Trần Quốc Trí Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc (thời nhiệm từ ngày 12/04/2024)	19/05/1979	Cử nhân Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán	12/04/2024 (Thời nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)
3	Ông Vũ Văn Thanh Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 12/04/2024); Phó Chủ tịch HĐQT công ty con	29/07/1966	Thạc sỹ Kinh tế	12/04/2024 (Thời nhiệm chức danh PTGD Trực, bổ nhiệm chức danh TGD)
4	Ông Nguyễn Ngọc Huy Phó Tổng Giám đốc Trực; Chủ tịch/Chủ tịch HĐTV công ty con (bổ nhiệm từ ngày 01/05/2024)	08/07/1978	Cử nhân Ngoại ngữ	01/05/2024 (Thời nhiệm chức danh PTGD, bổ nhiệm chức danh PTGD Trực)
5	Ông Hoàng Đức Huy Phó Tổng Giám đốc	23/07/1958	Đại học	18/03/2024
6	Ông Trần Quốc Phẩm Phó Tổng Giám đốc	07/03/1973	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	18/03/2024

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên Ban Điều hành
7	Ông Trần Thành Nam Phó Tổng Giám đốc	22/04/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	18/03/2024
8	Ông Nguyễn Minh Phúc Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch các công ty con	15/08/1981	Cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp/ Khoa Cơ khí – Chế tạo máy	18/03/2024
9	Ông Nguyễn Tấn Hòa Phó Tổng Giám đốc	14/10/1978	Cử nhân chuyên ngành Cơ khí – Động lực	01/05/2024
10	Ông Nguyễn Lê Mạnh Tùng Quyền Phó Tổng Giám đốc	25/02/1988	Cử nhân Thương mại Quốc tế	01/05/2024
11	Ông Trần Đình Tài Quyền Phó Tổng Giám đốc	16/11/1979	Cử nhân Quản trị kinh doanh – Marketing	01/05/2024
12	Ông Phạm Định Quyền Phó Tổng Giám đốc	15/08/1980	Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp	01/05/2024
13	Ông Nguyễn Trần Đại Quyền Phó Tổng Giám đốc	28/09/1985	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	03/06/2024
14	Ông Bùi Thanh Tâm Phụ trách Quản trị Công ty; Phó Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT	04/04/1957	Trung cấp kế toán xí nghiệp lâm nghiệp	18/03/2024
15	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Kế toán trưởng	21/01/1969	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	18/03/2024
16	Ông Lê Vũ Nam Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ	20/06/1969	Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật Kinh tế	18/03/2024
17	Ông Lê Đình Hạnh Phó Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ	02/08/1980	Cử nhân ngành Tài chính – Tiền tệ – Tín dụng	18/03/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	21/01/1969	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	18/03/2024

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2024, HĐQT đã khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhân sự liên quan đến mảng pháp lý và quản trị công ty tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực quản trị công ty, bao gồm:

- Hội nghị tập huấn về hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán;
- Hội nghị “Những lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết”;
- Hội nghị “Tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết”.
- Hội thảo “Nâng cao hiệu quả trong công tác Quản trị Công ty đại chúng bằng các quy định nội bộ” do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTS và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tổ chức;
- Hội thảo “Đào tạo về quản trị công ty” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc tổ chức;

Các hội thảo chuyên đề quản trị do Công ty tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
1	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT; Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thường			18/03/2024			Người nội bộ Công ty/Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 16,69%
2	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành; Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thường			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,09%
3	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT Không điều hành			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,21%
4	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT Không điều hành; Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,14%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT Độc lập; Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,03%
6	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT Độc lập; Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông và Thành viên Ủy ban Kiểm toán			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,01%
7	Vũ Văn Thanh		Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,03%
8	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc Trực			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,06%
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,08%
10	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,04%
11	Trần Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,02%
12	Nguyễn Minh Phúc		Phó Tổng Giám đốc			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,03%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
13	Nguyễn Tấn Hòa		Phó Tổng Giám đốc			01/05/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,01%
14	Nguyễn Lê Mạnh Tùng		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/05/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,004%
15	Trần Đình Tài		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/05/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,004%
16	Phạm Định		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/05/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,005%
17	Nguyễn Trần Đại		Quyền Phó Tổng Giám đốc			03/06/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,004%
18	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,08%
19	Bùi Thanh Tâm		Phụ trách Quản trị Công ty; Phó Ban Thường trực – Triển khai Ban Tái cấu trúc			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,01%
20	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,09%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
21	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ			18/03/2024			Người nội bộ	Tỷ lệ sở hữu: 0,12%
22	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái					06/01/2017			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%
23	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam					15/09/2015			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%
24	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An					12/06/2015			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%
25	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định					26/11/2015			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%
26	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định					14/05/2014			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%
27	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ					08/08/2016			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
28	Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen					18/12/2007			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99,95%
29	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen					24/12/2007			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%
30	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái					05/05/2016			Công ty con	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 97,3%
31	Công ty Cổ phần Hoa Sen Sài Gòn					21/02/2024			Công ty liên kết	Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 40%

Ghi chú: Số Giấy NSH* là số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của người nội bộ	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đa M' Ri, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán Hàng hóa và dịch vụ: 2.597.131.818.628 đồng - Cung cấp dịch vụ gia công: 172.316.752 đồng - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 15.992.700 đồng - Doanh thu cho thuê tài sản: 4.212.410.910 đồng - Chiết khấu thương mại: (66.191.449.411) đồng - Hàng bán bị trả lại: (10.229.718.233) đồng - Giảm giá hàng bán: (433.489.745) đồng - Lãi chậm thanh toán: 39.775.092 đồng - Bán tài sản cố định: 15.000.000 đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 190.040.358.393 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 40.039.301.830 đồng - Thuê hoạt động: 8.669.140.002 đồng - Nhận dịch vụ gia công: 678.600 đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người mua trả tiền trước: 5.750.000.000 đồng - Phải trả người bán: 1.826.986.886 đồng - Đặt cọc tiền thuê mặt bằng dài hạn: 709.500.000 đồng - Phải thu ngắn hạn khác: 3.965.200.000 đồng 	
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Người có liên quan của người nội bộ	2901880265, 17/02/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hới, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận dịch vụ vận chuyển: 322.998.171 đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải trả người bán: 23.112.000 đồng 	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	Người có liên quan của Công ty	3700763651, 24/12/2007, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 12.234.350.011.734 đồng - Cung cấp dịch vụ gia công: 34.356.422 đồng - Doanh thu cho thuê tài sản: 1.429.000.000 đồng - Bán tài sản cố định: 268.900.000 đồng - Thu hộ điện, nước, khí đốt: 154.921.919.953 đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 12.361.704.321.668 đồng - Trả lại hàng mua: (7.936.972.930) đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải thu của khách hàng: 2.130.522.097.171 đồng - Phải trả người bán: 76.780.211 đồng 	
4	Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen	Người có liên quan của Công ty	3500786179, 18/12/2007, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh BR - VT	Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 1.453.044.817 đồng - Doanh thu cho thuê tài sản: 403.435.552 đồng - Lãi cho vay: 5.743.552.055 đồng - Lãi chậm thanh toán: 6.526.064.754 đồng - Bán phế liệu: 34.500 đồng - Bán công cụ dụng cụ: 19.838.544 đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 9.369.873.711 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 5.300.000 đồng - Thuê hoạt động: 1.187.711.758 đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải thu khách hàng: 229.651.080.230 đồng - Phải thu cho vay ngắn hạn: 401.000.000.000 đồng - Phải trả người bán: 180.205.756 đồng 	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định	Người có liên quan của Công ty	4101425750, 14/05/2014, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định	Lô A1.1 và TT 6.2 & 7 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 3.010.264.531 đồng - Doanh thu cho thuê tài sản: 18.000.000 đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.208.051.571.462 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 3.994.640.247 đồng - Mua tài sản cố định: 1.472.231.365 đồng - Thuê hoạt động: 1.153.500.000 đồng - Mua điện, nước, khí đốt: 7.768.754 đồng - Trả lại hàng mua: (21.230.553) đồng - Hàng mua được giảm giá: (10.367.530) đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải thu của khách hàng: 11.449.680 đồng - Phải trả người bán: 403.180.500.799 đồng - Phải trả khác ngắn hạn: 221.650.000 đồng 	
6	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Người có liên quan của Công ty	2901788319, 12/06/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 11.988.184.950.434 đồng - Doanh thu cho thuê tài sản: 263.030.000 đồng - Hàng bán bị trả lại: (228.000) đồng - Bán phế liệu: 179.300.000 đồng - Thu nhập khác: 406.969.540 đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 10.215.155.669.672 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 1.067.601.886 đồng - Nhận dịch vụ gia công: 98.742.191.868 đồng - Nhận dịch vụ đóng container hàng: 1.096.700.965 đồng - Mua tài sản cố định: 391.104.000 đồng - Thuê hoạt động: 424.867.044 đồng - Mua điện, nước, khí đốt: 327.273 đồng - Mua công cụ dụng cụ: 222.488.000 đồng - Trả lại hàng mua: (6.616.806.676) đồng - Hàng mua được giảm giá: (1.548.913.095) đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải thu của khách hàng: 1.917.198.228.360 đồng 	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Người có liên quan của Công ty	4101453370, 26/11/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định	Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 5.893.828.376.299 đồng - Cung cấp dịch vụ gia công: 13.585.386 đồng - Hàng bán bị trả lại: (760.000) đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 4.145.315.609.277 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 62.780.000 đồng - Nhận dịch vụ gia công: 92.309.448.223 đồng - Thuê hoạt động: 616.200.000 đồng - Mua tài sản cố định: 437.416.842 đồng - Trả lại hàng mua: (1.878.748.127) đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải thu của khách hàng: 2.892.925.712.122 đồng - Trả trước cho người bán: 87.785.600 đồng - Phải trả người bán: 269.359.009.946 đồng 	
8	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam	Người có liên quan của Công ty	0700759219, 15/09/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Nam	Khu công nghiệp Thanh Liêm, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 1.964.728.764 đồng - Doanh thu cho thuê tài sản: 259.064.522 đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 438.798.521.701 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 1.089.629.164 đồng - Nhận dịch vụ gia công: 297.300 đồng - Thuê hoạt động: 1.083.000.000 đồng - Trả lại hàng mua: (2.645.382) đồng - Hàng mua được giảm giá: (18.181.819) đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải thu của khách hàng: 1.091.621.488 đồng - Trả trước cho người bán: 14.000.000 đồng - Phải trả người bán: 73.655.949.647 đồng - Phải trả khác ngắn hạn: 282.660.366 đồng 	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái	Người có liên quan của Công ty	5200861319, 05/05/2016, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái	Tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	Giao dịch bán: - Lãi cho vay: 40.747.945 đồng Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 2.909.244.624 đồng Công nợ: - Phải trả người bán: 3.200.169.086 đồng	
10	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Người có liên quan của Công ty	3502313442, 08/08/2016, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh BR - VT	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	Giao dịch bán: - Bán hàng hóa và thành phẩm: 2.851.170.324.545 đồng - Cung cấp dịch vụ gia công: 131.040 đồng - Bán phế liệu: 3.806.000 đồng - Hàng bán bị trả lại: (172.537.596) đồng - Bán tài sản cố định: 120.000.000 đồng - Bán phế liệu công cụ dụng cụ: 73.299.000 đồng Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.577.042.391.645 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 1.561.793 đồng - Nhận dịch vụ gia công: 92.446.873.550 đồng - Mua tài sản cố định: 270.613.698 đồng - Thuê hoạt động: 1.986.000.000 đồng - Mua điện, nước, khí đốt: 18.792.000 đồng - Mua công cụ dụng cụ: 30.128.835 đồng - Trả lại hàng mua: (268.194.583) đồng Công nợ: - Phải thu của khách hàng: 1.129.567.366.284 đồng - Phải trả người bán: 510.783.960.758 đồng - Phải trả khác ngắn hạn: 525.702.000 đồng	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái	Người có liên quan của Công ty	5200870602, 06/01/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái	Thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Giao dịch bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa và dịch vụ: 51.980.812 đồng - Hàng bán bị trả lại: (240.909) đồng <p>Giao dịch mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng hóa và dịch vụ: 177.157.594.537 đồng - Nhận dịch vụ vận chuyển: 220.016.545 đồng - Thuê hoạt động: 120.000.000 đồng - Hàng mua được giảm giá: (8.322.671) đồng <p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả trước cho người bán: 640.188.687 đồng - Phải trả người bán: 10.612.113.154 đồng - Phải trả khác ngắn hạn: 433.136.628 đồng 	
12	Bà Lê Thị Lệ Hoa	Người có liên quan của người nội bộ	049174002244, 18/05/2022, Cục CS QLHC về TTXH	14/15 Hồ Văn Long, Khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 ngày 12/12/2023; Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 ngày 30/09/2024	<p>Công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả trước cho người bán ngắn hạn: 450.000.000.000 đồng 	

Ghi chú: Số Giấy NSH* là số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đạ M' Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 529.937.450 đồng. Công nợ: - Phải thu người mua: 19.183.500 đồng.	
2	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đạ M' Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Bán hàng hóa và dịch vụ: 90.002.194 đồng. Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 168.686.119.449 đồng. - Thuê tài sản: 9.933.392 đồng. - Hàng mua được chiết khấu: (20.030.113.061) đồng. - Trả lại hàng mua: (305.230) đồng. - Trả lãi chậm thanh toán: 2.881.281 đồng. - Nhận thanh lý tài sản cố định: 84.000.000 đồng. Công nợ: - Phải trả người bán: 34.939.063 đồng.	
3	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đạ M' Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 3.392.949.605 đồng. Công nợ: - Trả trước cho người bán: 23.235.965 đồng.	
4	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đạ M' Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 968.980.652 đồng. Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 7.103.849.063 đồng. Công nợ: - Phải thu người mua: 523.489.100 đồng.	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đa M'ri, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch mua: - Nhận thanh lý tài sản cố định: 70.000.000 đồng.	
6	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	5800921584, 12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Tổ dân phố 10, thị trấn Đa M'ri, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 9.459.676.013 đồng. Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.198.486.657.208 đồng. - Nhận dịch vụ gia công: 7.217.700 đồng. - Hàng mua được chiết khấu: (37.137.137.702) đồng. - Trả lại hàng mua: (57.799.987) đồng. - Hàng mua được giảm giá: (31.033.428) đồng. - Trả lãi chậm thanh toán: 9.344.469 đồng. Công nợ: - Phải trả người bán: 1.172.403.062 đồng. - Nhận cọc ngắn hạn: 4.450.000.000 đồng.	
7	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	2901880265, 17/02/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 49.358.549.873 đồng. Giao dịch mua: - Mua hàng hóa và dịch vụ: 980.000 đồng. - Thuê tài sản: 216.000.000 đồng. Công nợ: - Phải thu người mua: 3.860.683.820 đồng.	
8	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	2901880265, 17/02/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 209.472.187 đồng. Công nợ: - Phải thu người mua: 88.272.684 đồng.	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	2901880265, 17/02/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 48.307.500 đồng.	
10	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT	2901880265, 17/02/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Giao dịch bán: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 35.880.725 đồng. Công nợ: - Phải thu người mua: 17.712.000 đồng.	

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.



VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT; Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng			105.345.945	16,96%	
1.1	Trần Thị Nga					0	0	
1.2	Lê Hoàng Vũ Trí					0	0	
1.3	Lê Hoàng Diệu Tâm					50.000	0,01%	
1.4	Lê Hoàng Diệu Thiện					0	0	
1.5	Lê Phước Long					0	0	
1.6	Lê Thị Lệ Thủy					0	0	
1.7	Lê Thị Lệ Thu					0	0	
1.8	Lê Thị Lệ Thanh					0	0	
1.9	Lê Phước Tùng					0	0	
1.10	Lê Phước Như					0	0	
1.11	Lê Thị Lệ Hoa					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Nguyễn Văn Chiến					0	0	
1.13	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu Tư Hoa Sen					0	0	
1.14	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ					12.489	0,002%	
1.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An					0	0	
1.16	Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hòa nhạc Quốc tế Hoa Sen					0	0	
1.17	Công ty TNHH Giải pháp Sức khỏe Công nghệ cao Hoa Sen					0	0	
2	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành; Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng			585.147	0,09%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Nga					0	0	
2.2	Trần Thị Mỹ Linh					0	0	
2.3	Trần Ngọc Kiên					0	0	
2.4	Trần Thị Kiển					0	0	
2.5	Trần Thị Kiều					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT Không điều hành			1.275.689	0,21%	
3.1	Thân Thị Chính					0	0	
3.2	Lê Thị Thu Thảo					0	0	
3.3	Trần Ngọc Mộng Trinh					0	0	
3.4	Trần Ngọc Thùy Trang					0	0	
3.5	Trần Ngọc Thanh Trúc					0	0	
3.6	Trần Ngọc Mộng Trâm					0	0	
3.7	Trần Ngọc Thùy Tiên					0	0	
3.8	Trần Quốc Thiệu					0	0	
4	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT Không điều hành; Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông			894.500	0,14%	
4.1	Võ Thị Sơn Ca					148.162	0,02%	
4.2	Lý Khánh Vân					243.282	0,04%	
4.3	Lý Hoàng Long					86.582	0,01%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT Độc lập; Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			173.600	0,03%	
5.1	Trần Thị Lý					0	0	
5.2	Nguyễn Thị Lại					2	0	
5.3	Nguyễn Thị Anh					0	0	
5.4	Nguyễn Văn Sáng					0	0	
6	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT Độc lập; Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông và Thành viên Ủy ban Kiểm toán			50.012	0,01%	
6.1	Trần Thị Hồng Huệ					0	0	
6.2	Trần Thị Kim Chung					0	0	
6.3	Quách Thị Diệu Thảo					0	0	
6.4	Đình Viết Duy Trung					0	0	
6.5	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)					0	0	
6.6	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Vũ Văn Thanh		Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin			156.202	0,03%	
7.1	Lữ Thị Phương Thảo					0	0	
7.2	Vũ Duy Lâm					0	0	
7.3	Vũ Thị Phương					0	0	
7.4	Lê Thanh Tân					0	0	
7.5	Vũ Thị Ánh Tuyết					0	0	
7.6	Đỗ Văn Khương					0	0	
7.7	Vũ Thị Ánh Hương					0	0	
7.8	Vũ Thị Hoa					0	0	
7.9	Nguyễn Văn Trung					0	0	
8	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc Trực			380.111	0,06%	
8.1	Nguyễn Văn Mạnh					0	0	
8.2	Huỳnh Thị Kim Tho					0	0	
8.3	Nguyễn Văn Huyện					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Đỗ Thị Sáu					0	0	
8.5	Nguyễn Thị Cẩm Bình					0	0	
8.6	Nguyễn Thái Bảo					0	0	
8.7	Nguyễn Lan Phương					0	0	
8.8	Nguyễn Đông Hồ					0	0	
8.9	Võ Thị Kim Quyên					0	0	
8.10	Nguyễn Đông Hải					0	0	
8.11	Ngô Nguyễn Hoàng Oanh					0	0	
8.12	Nguyễn Ngọc Hân					0	0	
8.13	Nguyễn Văn Dương					0	0	
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			474.028	0,08%	
9.1	Hoàng Thị Xuân Hương					0	0	
9.2	Hoàng Đức Hoàng					4	0	
9.3	Hoàng Đức Cảnh					0	0	
9.4	Hoàng Đức Dũng					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Hoàng Thị Duyên					0	0	
9.6	Hoàng Thị Nhung					0	0	
10	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			243.654	0,04%	
10.1	Trần Văn Sanh					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Tuyết Xuân					0	0	
10.3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc					0	0	
10.4	Trần Gia Nghi					0	0	
10.5	Trần Gia Minh					0	0	Dưới 18 tuổi
10.6	Trần Thị Hạnh					0	0	
10.7	Trần Quốc Hùng					0	0	
10.8	Trần Thị Quỳnh Dao					0	0	
10.9	Trần Quốc Việt					0	0	
10.10	Lê Thị Phụng					0	0	
10.11	Trần Thị Ngọc Thủy					0	0	
10.12	Nguyễn Thái Hưng					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.13	Trần Thị Ngọc Nga					0	0	
11	Trần Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			145.947	0,02%	
11.1	Trần Thành Đạt					0	0	
11.2	Lương Thị Cẩm Gân					0	0	
11.3	Đặng Thị Lam					0	0	
11.4	Lê Thị Hồng Phương					0	0	
11.5	Trần Gia Hân					0	0	Dưới 18 tuổi
11.6	Trần Gia Nhi					0	0	Dưới 18 tuổi
11.7	Trần Việt Thắng					0	0	
11.8	Huỳnh Hồng Niệm					0	0	
11.9	Trần Thị Trúc Linh					0	0	
11.10	Trần Phạm Duy					0	0	
11.11	Trần Thị Trúc Kha					0	0	
11.12	Lê Thành Đạt					0	0	
12	Nguyễn Minh Phúc		Phó Tổng Giám Đốc			182.590	0,03%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.1	Nguyễn Đại					0	0	
12.2	Nguyễn Thị Hào					0	0	
12.3	Nguyễn Thị Đoàn Trang					0	0	
12.4	Nguyễn Thị Đoàn Hạnh					0	0	
12.5	Nguyễn Vĩnh Lộc					0	0	
12.6	Thái Cẩm Vân					0	0	
12.7	Nguyễn Ngọc Bảo Ngân					0	0	Dưới 18 tuổi
13	Nguyễn Tấn Hòa		Phó Tổng Giám đốc			80.000	0,01%	
13.1	Nguyễn Văn Sáu					0	0	
13.2	Nguyễn Thị Ba					0	0	
13.3	Nguyễn Duy Khánh					0	0	
13.4	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	
13.5	Nguyễn Đại Phước					0	0	
13.6	Bùi Thị Diệu					0	0	
13.7	Nguyễn Quang Minh					0	0	Dưới 18 tuổi

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Nguyễn Lê Mạnh Tùng		Quyền Phó Tổng Giám đốc			25.024	0,004%	
14.1	Nguyễn Đức Trí					0	0	
14.2	Lê Thị Hoài					0	0	
14.3	Nguyễn Văn Nam					0	0	
14.4	Nguyễn Thị Kim Thúy					0	0	
14.5	Nguyễn Ngọc Phương Thảo					0	0	
14.6	Nguyễn Ngọc Thiên Thanh					0	0	Dưới 18 tuổi
14.7	Nguyễn Thiên Tân					0	0	Dưới 18 tuổi
14.8	Nguyễn Lê Đức Xuân Thiên					0	0	
15	Trần Đình Tài		Quyền Phó Tổng Giám đốc			25.087	0,004%	
15.1	Lê Thị Thanh Vân					0	0	
15.2	Phạm Thị Ngọc Hà					0	0	
15.3	Trần Đình Huy					0	0	
15.4	Trần Đình Nam					0	0	Dưới 18 tuổi
15.5	Trần Đình Dũng					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.6	Phạm Thị Thu Nguyên					0	0	
15.7	Trần Thị Hồng Hoa					0	0	
15.8	Lê Văn Phúc					0	0	
15.9	Trần Đình Sỹ					0	0	
15.10	Võ Thị Thanh Huyền					0	0	
16	Phạm Đình		Quyền Phó Tổng Giám đốc			30.054	0,005%	
16.1	Nguyễn Thị Vui					0	0	
16.2	Nguyễn Hữu Phước					0	0	
16.3	Tôn Nữ Tuyết Mai					0	0	
16.4	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0	
16.5	Phạm Huy					0	0	Dưới 18 tuổi
16.6	Phạm Kiên					0	0	Dưới 18 tuổi
16.7	Phạm Anh Thy					0	0	Dưới 18 tuổi
16.8	Phạm Thị Thu Phương					0	0	
16.9	Đào Thái San					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17	Nguyễn Trần Đại		Quyền Phó Tổng Giám đốc			25.000	0,004%	
17.1	Nguyễn Văn Thân					0	0	
17.2	Nguyễn Trần Huân					0	0	
17.3	Nguyễn Thị Kim Loan					0	0	
18	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			521.500	0,08%	
18.1	Nguyễn Chấn					0	0	
18.2	Nguyễn Văn Tuấn					0	0	
18.3	Nguyễn Thị Kim Loan					0	0	
18.4	Nguyễn Thị Ngọc Châu					60.964	0,01%	
18.5	Nguyễn Thị Ngọc Nga					0	0	
19	Bùi Thanh Tâm		Phụ trách Quản trị Công ty; Phó Ban Thường trực – Triển khai Ban Tái cấu trúc			65.000	0,01%	
19.1	Cao Thị Hoàng Uyên					0	0	
19.2	Bùi Châu Lượng					0	0	
19.3	Bùi Thị Diễm Phượng					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
20	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ			587.669	0,09%	
20.1	Lê Hà Diễm Châu					0	0	
20.2	Lê Nam Diễm Ngọc					0	0	
20.3	Lê Nam Duy Ngọc					0	0	Dưới 18 tuổi
21	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ			767.530	0,12%	
21.1	Nguyễn Thị Dĩnh					0	0	
21.2	Lê Thị Hoa					0	0	
21.3	Lê Đình Lý					0	0	
21.4	Lê Đình Luận					0	0	
21.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	0	
21.6	Lê Ngọc Tuyết Minh					0	0	Dưới 18 tuổi

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Phước Vũ	Người nội bộ Công ty	104.845.945	17,02%	105.345.945	16,96%	Mua ESOP
2	Trần Ngọc Chu	Người nội bộ Công ty	1.781.147	0,29%	585.147	0,09%	Bán và Mua ESOP
3	Trần Quốc Trí	Người nội bộ Công ty	1.045.289	0,21%	1.275.689	0,21%	Mua ESOP
4	Lý Văn Xuân	Người nội bộ Công ty	819.903	0,14%	894.500	0,14%	Mua ESOP
5	Nguyễn Văn Luân	Người nội bộ Công ty	123.600	0,02%	173.600	0,03%	Mua ESOP
6	Đình Viết Duy	Người nội bộ Công ty	12.712	0,002%	50.012	0,01%	Mua ESOP
7	Vũ Văn Thanh	Người nội bộ Công ty	806.202	0,13%	156.202	0,03%	Bán và Mua ESOP
8	Nguyễn Ngọc Huy	Người nội bộ Công ty	309.311	0,05%	380.111	0,06%	Mua ESOP
9	Hoàng Đức Huy	Người nội bộ Công ty	444.428	0,07%	474.028	0,08%	Mua ESOP
10	Trần Quốc Phẩm	Người nội bộ Công ty	151.454	0,02%	243.654	0,04%	Mua ESOP

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
11	Trần Thành Nam	Người nội bộ Công ty	113.347	0,02%	145.947	0,02%	Mua ESOP
12	Nguyễn Minh Phúc	Người nội bộ Công ty	102.590	0,02%	182.590	0,03%	Mua ESOP
13	Nguyễn Tấn Hòa	Người nội bộ Công ty	0	0%	80.000	0,01%	Mua ESOP
14	Nguyễn Lê Mạnh Tùng	Người nội bộ Công ty	24	0%	25.024	0,00%	Mua ESOP
15	Trần Đình Tài	Người nội bộ Công ty	87	0%	25.087	0,00%	Mua ESOP
16	Phạm Định	Người nội bộ Công ty	54	0%	30.054	0,00%	Mua ESOP
17	Nguyễn Trần Đại	Người nội bộ Công ty	0	0%	25.000	0,00%	Mua ESOP
18	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Người nội bộ Công ty	481.731	0,08%	521.500	0,08%	Mua ESOP
19	Bùi Thanh Tâm	Người nội bộ Công ty	390.964	0,06%	65.000	0,01%	Bán và Mua ESOP
20	Lê Vũ Nam	Người nội bộ Công ty	547.669	0,09%	587.669	0,09%	Mua ESOP
21	Lê Đình Hạnh	Người nội bộ Công ty	722.430	0,12%	767.530	0,12%	Mua ESOP

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
22	Lê Hoàng Diệu Tâm	Người có liên quan của người nội bộ	0	0%	50.000	0,01%	Mua ESOP
23	Nguyễn Thị Ngọc Châu	Người có liên quan của người nội bộ	52.964	0,01%	60.964	0,01%	Mua ESOP
24	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	66.753.091	10,8369%	69.753.091	11,3239%	Mua
25	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	72.753.091	11,8109%	75.553.091	12,2655%	Mua
26	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	75.668.500	12,2842%	73.668.500	11,9595%	Bán
27	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	68.479.500	11,1171%	65.979.500	10,7113%	Bán
28	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	61.658.300	10,0098%	61.158.300	9,9286%	Bán

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
29	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	61.158.300	9,9286%	62.158.300	10,0909%	Mua
30	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	62.158.300	10,0909%	61.158.300	9,9286%	Bán
31	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	61.448.300	9,9757%	61.848.300	10,0406%	Mua
32	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	62.474.100	10,1422%	61.224.100	9,9393%	Bán
33	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	55.595.600	9,0255%	55.245.600	8,9687%	Bán
34	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	49.455.600	8,0287%	48.855.600	7,9313%	Bán
35	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	48.855.600	7,9313%	49.429.700	8,0245%	Mua

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
36	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	50.678.400	8,2272%	47.507.700	7,7125%	Bán
37	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	44.257.700	7,1849%	41.257.700	6,6979%	Bán
38	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	38.432.600	6,2392%	36.932.600	5,9957%	Bán
39	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài do bà Trương Ngọc Phượng đại diện	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	33.452.600	5,4308%	29.952.600	4,8626%	Bán



IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. *mm*

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ngoc Chu*
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC – ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGD CK TP.HCM;
- Lưu: Ban TL HĐQT.



TRẦN NGỌC CHU

ku